

IN405 การทำงานข้ามวัฒนธรรม: บทวิเคราะห์ตำรา (Textbook Analysis Rubric)

ดย ศจ.ลักษณา เพชรวิภาเวทย์

	Exemplary Work	Graduate Level Work	Minimal Work	Work Submitted but Unacceptable	Feedback
คะแนน	6.66 %	5.55 %	4.44 %	3.33 %	
ความคิดเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์	แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางปัญญาในการสำรวจและ/หรือนำแนวคิดหลักจากตำราทั้งสิ้นไปใช้ แสดงให้เห็นถึงการไตร่ตรองอย่างชาญฉลาดและ/หรือการคิดเชิงวิพากษ์ แสดงให้เห็นถึงการรวมประเด็นสำคัญอย่างดีเยี่ยม ในการโต้แย้งประเด็นหลักโดยใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ* นอกเหนือจากการอ่านและเอกสารประกอบตามหลักสูตรที่จำเป็น* อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บทความวิชาการ ข้อมูลทางเว็บ ฯลฯ	แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดประสงค์ของตำรา และเอกสารประกอบหลักสูตร ให้การพิจารณาแนวคิดการสอนที่สำคัญอย่างรอบคอบ รวบรวมข้อมูลนอกเหนือจากการอ่านที่จำเป็นหรือเอกสารประกอบหลักสูตรเพื่อสนับสนุนประเด็นสำคัญ มีการนำเสนอแนวคิดที่เกิดจากการวิเคราะห์ ที่ประกอบแนวความคิดเหล่านั้นอย่างเหมาะสม	แสดงระดับความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับจุดประสงค์ของตำรา และเอกสารประกอบหลักสูตรโดยทั่วไปใช้ทฤษฎี แนวคิด และ/หรือกลยุทธ์อย่างถูกต้อง โดยที่แนวคิดไม่ชัดเจนและ/หรือด้อยพัฒนา โดยขาดการรวบรวมข้อมูลนอกเหนือจากการอ่านที่จำเป็นหรือเอกสารประกอบหลักสูตรน้อยที่สุด	แสดงว่าไม่เข้าใจจุดประสงค์ของงานมอบหมาย ไม่ใช้ทฤษฎี แนวคิด และ/หรือกลยุทธ์ ไม่รวมข้อมูลเฉพาะจากแหล่งที่เชื่อถือได้	
คะแนน	6.66 %	5.55 %	4.44 %	3.33 %	
ความตรงต่อความคาดหวังของงานที่ได้รับมอบหมาย	การมอบหมายตรงตามความคาดหวังทั้งหมด ผลงานรวมเนื้อหาที่เป็นแบบอย่างและ/หรือข้อมูล งานที่ได้รับมอบหมายแสดงให้เห็นถึงความกว้างและความลึกที่ยอดเยี่ยม อันเกิดจากการวิเคราะห์ และพัฒนาข้อมูลจากการวิจัยเพิ่มเติมได้อย่างดีเยี่ยม	ทุกส่วนของงานเสร็จสมบูรณ์พร้อมหัวข้อที่พัฒนาอย่างเต็มที่ นำเสนอผลงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน งานที่ได้รับมอบหมายแสดงให้เห็นความกว้างและความลึกที่เหมาะสม ผสมผสานข้อมูลจากการวิจัยเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม	งานส่วนใหญ่เสร็จสิ้นลง หัวข้อยังไม่พัฒนาเต็มที่ การกำหนดแสดงความลึกและความกว้างน้อยที่สุด รวมองค์ประกอบบางอย่างของการวิจัยเพิ่มเติมบ้าง	ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของงาน ไม่รวมส่วนประกอบที่สำคัญ การมอบหมายขาดความกว้างและความลึก ไม่มีวิธีการบูรณาการใดที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งาน	
คะแนน	6.66 %	5.55 %	4.44 %	3.33 %	
การแสดงความคิดเห็นผ่านข้อเขียน	เนื้อหามีเอกภาพ มีจุดประสงค์หลักพร้อมแนวคิดที่พัฒนามาอย่างดี มีการจัดระเบียบอย่างมีเหตุมีผลในโครงสร้างย่อหน้าพร้อมช่วงการเปลี่ยนภาพที่ชัดเจน ความหลากหลายของประโยคที่มีประสิทธิภาพ การแสดงออกที่ชัดเจน รัดกุม เขียนงานด้วยภาษามาตรฐาน แก้ไข ไม่มีข้อผิดพลาดที่เด่นชัดรบกวนการอ่าน แหล่งที่มาบนเว็บทั้งหมดได้รับการเครดิตผ่านลิงก์ที่ฝังไว้ ปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานที่เหมาะสม ลิขสิทธิ์ อ้างอิง และแสดงบรรณานุกรมตามหลักการเขียนรายงานอย่างสมบูรณ์	แสดงความคิดอย่างชัดเจนและรัดกุม รวมองค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น บทนำและบทสรุป งานเขียนด้วยภาษามาตรฐานแก้ไขโดยมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เล็กน้อย อาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการอ้างอิงแหล่งที่มาทางเว็บ หากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตามแนวทางการใช้งานที่เหมาะสม ลิขสิทธิ์ อ้างอิง และแสดงบรรณานุกรมตามหลักการเขียนรายงานอย่างถูกต้อง	ความคิดไม่ชัดเจนและรัดกุม ขาดองค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น บทนำและบทสรุป งานมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ มากกว่าสองสามแห่ง แหล่งข้อมูลบนเว็บบางแห่งจะไม่ได้รับการอ้างอิง มีข้อผิดพลาดบางประการในการปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานที่เหมาะสม ลิขสิทธิ์ อ้างอิง และแสดงบรรณานุกรมตามหลักการเขียนรายงานโดยทั่วไป	ประเด็นสำคัญไม่ได้สะท้อนองค์ประกอบที่เหมาะสมของการสื่อสาร ไม่มีพยายามแสดงความคิดเห็นให้ชัดเจนและรัดกุม งานไม่ได้เขียนเป็นภาษามาตรฐาน ไม่มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์มากมาย แหล่งข้อมูลบนเว็บจะไม่ถูกอ้างอิง ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานที่เหมาะสม ลิขสิทธิ์ อ้างอิง และแสดงบรรณานุกรมตามหลักการเขียนรายงาน	

IN405 การทำงานข้ามวัฒนธรรม: บทวิเคราะห์ตำรา (Textbook Analysis Rubric)

โดย ศจ.ลักษณะ เพชรियाเวทย์

คะแนน & คอมเมนต์	
------------------	--